



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๗๒



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๙๓๗๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ รองรับการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ จำแนกรายสาขาในระยะ ๕ ปีข้างหน้า เพื่อให้การอุดหนุนและการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์แต่ละสาขาวิชา มีปริมาณเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็น และความสามารถในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งควรบูรณาการแผนการผลิตพยาบาลวิชาชีพของโครงการฯ ดังกล่าวกับโครงการผลิตแพทย์และที่มนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย ตามมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของการผลิตพยาบาลวิชาชีพในภาพรวมของประเทศ

๒. สภาการพยาบาล ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการตั้งแต่ระยะที่ ๑ เป็นต้นมา โดยเปรียบเทียบทักษะ สมรรถนะ การปฏิบัติงาน อายุนานเฉลี่ย และอัตรากำลังอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ นี้ กับผู้สำเร็จการศึกษาด้วยระบบปกติหรือจากโครงการอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาโครงการและมาตรการจูงใจให้พยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพ นอกจากนี้ ควรกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการชดเชยทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๘๒ (ปริศนา) หรือ ๘๘๓๓ (กฤตวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th